

ข่าวมาตีพิมพ์

ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๘๘๑๗ วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ราคา

แง่คิดของการตัดสินใจ  
ชนิด บุญรอด

เลือกใช้อาหารเลี้ยงสัตว์



การเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันนอกจากลงทุน  
ในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกสิ่ง  
ก่อสร้าง โรงเรือน และอุปกรณ์สำหรับใช้  
เลี้ยงสัตว์ เมื่อนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงแล้วสิ่งจำ  
เป็นอย่างยิ่งคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญอีก อย่าง  
หนึ่งนั่นก็คืออาหารสัตว์ เพราะค่าใช้จ่ายใน  
การดำเนินธุรกิจเลี้ยงสัตว์ อาหารนั้นเป็นตัว  
ค่าใช้จ่ายสูงที่สุดประมาณร้อยละ ๗๐-๗๕  
ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นธุรกิจ  
ด้านการเลี้ยงสัตว์จึง พยายามเน้น หนัก  
และ หนัก หนัก คือการ เลือก สรร แหล่ง  
วัตถุดิบ ที่เหมาะสมเป็นอาหารสำเร็จรูป  
ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ที่แน่น นอน  
หรือ จัดหา อาหาร สำ เร็จ รูป ที่ ชนิด  
เมล็ดและผงหรือหัว อา ทหาร ที่ผลิตจากภาค  
เอกชนจำ จำ หน่ายซึ่งควร เน้น บริษัทที่  
ได้รับความเชื่อถือ จากผู้ เลี้ยง สัตว์ ทั้งวง  
การที่เคยเลี้ยงมาก่อนแล้ว เดิมก่อนที่จะคิด  
สนใจเลือกซื้อ เข้ามา เลี้ยงสัตว์ ในฟาร์ม  
โดยยึดถือมาตรฐานของสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้  
เลี้ยงที่ได้ผลมาแล้ว ซึ่งอาหารดังกล่าวต้องผ่าน  
กรรมวิธี ในการผลิต ขึ้นมา เป็นชั้น ตอนและ  
กำหนดคุณภาพของโปรตีนในอาหารสัตว์อย่าง  
ถูกต้องเพื่อ เอามาใช้กับ สัตว์อย่าง มีประสิทธิ  
ภาพและปลอดภัย

ธุรกิจประเภทอาหาร สัตว์ได้ถูก วิวัฒนาการ  
การพัฒนาปรับปรุง คุณ ภาพ อย่าง ถี่ ถ้วน จน  
สามารถผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่ หลาย ทั่ว  
ราชอาณาจักร โดยภาคเอกชนได้พยายาม  
ขยายการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของ  
ผู้เลี้ยงสัตว์ ในขณะที่เดียวกันก็ได้จัดหาพันธุ์  
สัตว์ที่ดีทั้งไก่ เป็ด สุกร ที่เป็นสัตว์เลี้ยงคู่  
บ้านคู่เมืองของไทยเราได้มีการจำหน่ายควบคู่  
กับอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่พนักงาน  
ส่งเสริมกล่าวไว้ว่า "อาหารดีต้องควบคู่  
กับพันธุ์ สัตว์ที่ดี" สิ่งที่จะตามมาคือผลกำไร  
จากผู้เลี้ยงที่จะ ได้ รับ เมื่อ จำ หน่าย สัตว์ ออก  
ไปแล้ว ความนิยม ของ ผู้เลี้ยง สัตว์ ส่วน  
ใหญ่จะถือเอาความ สะ ดวก รวดเร็ว ใน  
การประหยัดแรงงานด้วยการเสาะหาอาหารถุง  
สำเร็จรูปมาใช้เลี้ยงสัตว์ เมื่อเห็นว่าภาวะ

ราคาตลาด ของการ รับซื้ออยู่ในเกณฑ์ดี พอมิ  
ช่องทางที่ จะได้ผลตอบแทน ก็จะพยายาม หา  
แหล่งอาหารที่ภาค เอกชนผลิตออกมาโดยการ  
ช่วยเหลือและแนะนำจากพนักงานขายและส่งเสริม  
เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ให้เนื้อหรือไข่ ถ้าเปรียบ  
เทียบตัวสินค้าที่ตลาดต้องการสูง อาหาร สัตว์  
สำเร็จรูปจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ทำให้อัตรา  
แลกเนื้อค่อนน้ำหนักสัตว์ ได้เร็วขึ้น เพื่อให้  
การหมุนเวียนพันธุ์ สัตว์ ได้เข้าออก ตามความ  
ต้องการของตลาดอย่างเพียงพอโดยไม่ให้ ขาด  
แคลน และเป็นช่วงที่ทำรายได้ต่อเกษตรกร

อุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ ได้พยายาม  
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไป  
ใช้เลี้ยงสัตว์ โดยได้ผลตอบแทนดีที่สุดใน  
ที่จะ เป็น อาหารสัตว์ สำ เร็จ รูป ออกมา จะต้อง  
ผ่านกรรมวิธีตรวจเช็คคุณภาพวัตถุดิบต่างๆ ที่  
จะส่งเข้ามาโรงงานเพื่อป้องกัน คุณภาพอาหาร  
ที่ไม่ ได้มาตรฐานหรือมีสิ่งแปลกปลอม ปะปน  
มาับวัตถุดิบ ซึ่งจะต้อง ทำการ ตรวจเช็ค  
อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมกับการทดสอบในห้อง  
ปฏิบัติการทางด้านเคมี เมื่อไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบ  
นั้น ๆ จะได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งฝ่ายโรงงาน  
จะมีเจ้าหน้าที่หลาย ๆ ฝ่ายรับผิดชอบและยืนยัน  
ต่อวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งเป็นขบวนการหลาย  
ขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารสัตว์ที่ผลิตออก  
มาใหม่ และสดเสมอ จนได้รับความนิยมอย่าง  
แพร่หลายครบเท่าทุกวันนี้

ในระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤติ  
การด้านราคาซื้อขายสัตว์มีราคาตกลง เมื่อสัตว์  
เลี้ยงมีปริมาณมากกว่าความต้องการ เกษตร  
กรได้พยายาม ดันราคา เพื่อให้จะให้ กิจการฟาร์ม  
อยู่รอดโดยวิธีประหยัด เมื่อเห็นว่าต้นทุนการ  
ผลิตของสัตว์เลี้ยงสูงกว่าราคาซื้อขาย การตัดสินใจ  
ของเกษตรกรที่จะใช้ระบบวิธีผสมอาหาร  
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ เมื่อเห็นว่า ภาวะตลาดยังไม่ดี  
ขึ้นจึงได้ พยายามจัดหา วัตถุดิบมา ผสมอาหาร  
ขึ้นเองภายในฟาร์ม ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด  
ของการดำเนินธุรกิจในยุคนั้น แต่เกษตรกร  
ไม่อาจจะทราบได้ว่า อัตราการเลี้ยง ต่อการซื้อ





วัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาผสมอาหารใช้  
 เอง ซึ่งการรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้จะเพิ่มปัญหา  
 หนักขึ้นเมื่อเจออุปสรรคในด้านวัตถุดิบแปลก  
 ปลอมหรือไม่ได้คุณภาพที่แน่นอนซึ่งจะทำให้  
 สัตว์เลี้ยงได้รับอันตราย และเจริญเติบโตช้าผิด  
 ปกติทำให้คุณภาพซากของสัตว์ เมื่อฆ่าออกมา  
 แล้วจะทำให้ตลาดไม่ต้องการ ซึ่งมีตัวอย่างมา  
 แล้วมากนักแม้ว่าอาหารเสริมแร่ธาตุหรือเรียก  
 กันว่า "พรีมิกซ์" ก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกัน  
 ได้อย่างเช่น เชื้อราในข้าวโพดที่เรียกว่า "อฟ  
 ลาท็อกซิน" (AFLATOXIN) เมื่อกินเข้าไป  
 ไปจะเกิดสะสมในร่างกาย และตายไปในที่สุด  
 เป็นอาการรุนแรงที่สุดถ้าผู้เลี้ยงไม่รู้จักรูขี้ แก้ว  
 ไข่ เบ็ดอาจตายหมดแล้วไปในที่สุด ฉะนั้นจึง  
 ควรพิจารณาไตร่ตรองถึงการ ซื้อ วัตถุดิบมาไว้  
 เพราะเครื่องมือในโครงการตรวจเช็คยังไม่ มี  
 หรือความรู้ความชำนาญในการเลือกซื้อ วัตถุ  
 ดิบของเกษตรกรรายขนาดประสพ การณ์อยู่มาก

นอกจากการใช้อาหารสัตว์จากแหล่ง ที่มี  
 คุณภาพของภาคเอกชนแล้วเกษตรกรควร ค่า  
 เน้นถึงการจัดหาพันธุ์ สัตว์ที่ให้ผลตอบแทนต่อการ  
 ใช้ อาหารสัตว์ ที่ดีด้วย ไม่ว่าจะ สัตว์ เลี้ยงจะเป็น  
 ประเภทให้เนื้อหรือไข่ก็ตาม แต่ผลผลิตไข่  
 หรือเนื้อจะแตกต่างกัน ฉะนั้นไม่ควรจะประ  
 หยัดอาหารหรือมาผสมเอง เพราะมันจะไม่คุ้ม  
 กับการลงทุนที่เสียไป ดังตัวอย่างการใช้อา  
 หารและพันธุ์ สัตว์ที่ได้เปรียบเทียบไว้



แง่คิด

(ต่อจากหน้า ๕)

ตัวอย่างที่ ๑ ความแตกต่างระหว่างอาหารเปิดสำเร็จรูปชนิดเม็ดกับผสมอาหาร  
ชั้นเองในฟาร์มโดยใช้เลี้ยงกับเปิดบักกิ้งพันธุ์ เซอร์วี อายุ ๕๕ วันในฤดูร้อน

อาหารที่ใช้เลี้ยง

อัตราการแลกเนื้อ/ก.ก.

อาหารสำเร็จรูปเบอร์ ๕๔๘-๕๔๙

๒.๘๙

อาหารผสมใช้เอง

๓.๒๖

ตัวอย่างที่ ๒ ความแตกต่างในการใช้พันธุ์ สัตว์มีผลตอบสนองต่ออาหาร ใน  
ฤดูหนาว

พันธุ์ที่ใช้เลี้ยง

อัตราการแลกเนื้อ/ก.ก.

เปิดเนื้อบักกิ้งพันธุ์ เซอร์วี

๒.๘๙

เปิดเนื้อบักกิ้งพันธุ์ ไตทวัน

๓.๒๕

ที่มา : ฟาร์มเพื่อนแก้ว นครปฐม

ฟาร์มอรุณพรพรรณ วังสิต



จะเห็นได้ว่าผลตอบ สนองในการ ใช้อา-  
หารสัตว์ สำเร็จรูปและ เลือกรพันธุ์ สัตว์ ที่ดีไป  
เลี้ยง ความแตกต่างของต้นทุนค่าใช้จ่ายใน คิว  
อาหารจะเห็นได้อย่างเด่นชัด แม้ว่าราคาพันธุ์  
สัตว์ที่ดีมีราคาแพงกว่ากัน แต่ก็ไม่มีผลกระทบ  
กระเทือนต่อต้นทุนการผลิตแต่ประการใด สิ่ง  
ที่ควรคำนึงถึงก็คือความแตกต่าง ของคุณภาพ  
อาหาร กับราคาการรับซื้อซึ่งเกษตรกรเป็นผู้  
อยู่ในฐานะของคนสุดท้ายในการ เลี้ยงสัตว์ ที่  
จะต้องประสบกับ ปัญหาในเรื่อง ราคาที่ขายไป  
เพื่อให้ยุติธรรมสำหรับการลงทุน ซึ่งถ้าเลือก  
ใช้อาหารที่ดีหากภาวะตลาดดีขึ้น การเลี้ยงได้  
กำไรก็จะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เข้ามา เกี่ยว  
ข้องนักส่งเสริมการ ขายอาหารที่ดีนอกจากจะ

ต้องคำนึงถึงเป้าหมายการขาย แล้วสิ่งสำคัญที่  
จะต้องดูก็คือต้นทุนการผลิต ของสัตว์ เลี้ยงทั้ง  
เนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ไข่เบ็ด หรือ  
ไข่ไก่ที่ผลิตออกมาว่าจะคุ้มกับต้นทุน หรือ ไม่  
ถ้าภาวะตลาดไม่สอดคล้องกับสินค้า ที่ ผลิต  
ออกมาย่อมก่อความเดือดร้อนสร้างปัญหา  
แก่เกษตรกรอย่างแน่นอน การยืดหยุ่น  
หรือชะลอการขายสัตว์เมื่อราคาตกต่ำ ควร  
หามาตรการช่วยเหลือด้วยวิธี ลดต้นทุน  
การเลี้ยงหรือเร่งการจับสัตว์เร็วขึ้น จะ  
ช่วยให้เกษตรกรรอดต่อการขาดทุน ได้  
ที่สุด อาหารสัตว์สำเร็จรูปก็คงจะได้รับ  
ความนิยมนมากขึ้นและยังช่วยย่น ลงภาระพัน  
ไปอีกนานเท่าเขา